



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง แผนซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบฯ ของทางราชการในการควบคุมดูแลพัสดุให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของ รัฐมากที่สุด โดยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม ตามระยะเวลา รวมทั้งในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จึงขอประกาศแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



แผนซ่อมบำรุงวัสดุ























องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ปีงบประมาณ 2568												ระยะเวลาในการซ่อมบำรุง	หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	<p>รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>1. ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน</p> <p>2. ตรวจเช็คสภาพตามระยะที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำมันเครื่อง ทุก 5,000 กม. - ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุก 15,000 กม. - ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 15,000 กม. - จารบีลูกปืน-ตุ้มล้อ ทุก 20,000 กม. - น้ำมันคอมเพรสเซอร์พร้อมไทดเตอร์ ทุก 30,000 กม. - ไส้กรองอากาศ ทุก 40,000 กม. - น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ทุก 40,000 กม. - ยางล้อรถ ทุก 70,000 กม. - สายพานรารีลีน ทุก 100,000 กม. <p>3. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 	1 คัน															7 วัน	เมื่อชำรุด

2	เครื่องรับโทรศัพท์ 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	↕ ↕ ↕						↕					7 วัน	เมื่อชำระ
3	เครื่องโทรสาร 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	↕ ↕ ↕						↕					7 วัน	เมื่อชำระ
4	เครื่องสแกนเนอร์ 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	↕ ↕						↕					7 วัน	เมื่อชำระ
5	ครุภัณฑ์สำนักงานและอื่น ๆ - ตรวจสอบเช็คประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง	↕											7 วัน	เมื่อชำระ

6	เครื่องปรับอากาศ 1. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ, หน้ากาก 2. ตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้า, นี้อัตว์ยัด 3. ตรวจสอบเช็คระบบควบคุมอุณหภูมิ 4. เติมน้ำยาแอร์ และตรวจเช็คสภาพ 5. แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมบำรุง	19 เครื่อง	↕ ↕ ↕ ↕ ↕				↕ ↕ ↕ ↕ ↕		↕ ↕ ↕ ↕ ↕						7 วัน	เมื่อชำระ
7	รถจักรยานยนต์ 1. ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน 2. ตรวจเช็คสภาพตามระยะที่กำหนด 3. เปลี่ยนยางรถตามระยะทางที่กำหนด 4. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	1 คัน	↕ ↕ ↕ ↕ ↕					↕							7 วัน	เมื่อชำระ
8	เครื่องพญา ชนิดสะพานหลัง 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	5 เครื่อง	↕ ↕				↕						↕		7 วัน	เมื่อชำระ

9	เครื่องคอมพิวเตอร์ 1. เครื่อง PC 2. เครื่อง Notebook - ตรวจสอบเช็คสภาพ - ตรวจเช็คพัฒนาความเรียบร้อยในระบบ, พาวเวอร์ซัพพลาย, กำจัดฝุ่นภายในเครื่องทุก 6 เดือน - แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง 1. กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม 2. กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	18 เครื่อง 11 เครื่อง 7 เครื่อง		7 วัน	เมื่อชำรุด
10	เครื่องปริ้นเตอร์ 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	17 เครื่อง		7 วัน	เมื่อชำรุด
11	เต็มนท์ - ตรวจสอบไฟเบตเตอรี่ - ตรวจสอบขาเหล็ก	1 หลััง			

12	เลื่อยไชนด์ 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบฯ	1 ชุด  	 	 	7 วัน	เมื่อชำรุด
13	เครื่องตัดหญ้า 1. ตรวจสอบเช็คใบตัด 2. ตรวจสอบเช็คสภาพน็อตยึด 3. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบฯ	3 เครื่อง    	 	 	7 วัน	เมื่อชำรุด
14	เครื่องสูบน้ำ เบนซิน 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. เช็ดน้ำมันหล่อลื่น 3. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบฯ	1 เครื่อง    	 	 	7 วัน	เมื่อชำรุด

15	ผู้เขียน	2 เครื่อง	7 วัน	เมื่อชำระ
1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	เมื่อชำระ
16	ผู้เขียน	13 เครื่อง	7 วัน	เมื่อชำระ
17	ผู้เขียน	1 เครื่อง	7 วัน	เมื่อชำระ

18	พัฒนาอุตสาหกรรม 1. บำรุงรักษา เช็ด ทำความสะอาด 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	6 เครื่อง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	7 วัน	เมื่อชำรุด
19	กล้องถ่ายรูป 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	1 เครื่อง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	7 วัน	เมื่อชำรุด
20	เครื่องพ่นหมอกควัน 1. ตรวจสอบเช็คสภาพ 2. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	3 เครื่อง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	7 วัน	เมื่อชำรุด

21	2 คับ	7 วัน	เมื่อชำระ
รถกระเช้าไฟฟ้าติดชุดเครน 1. ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้งาน 2. ตรวจเช็คสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด - น้ำมันเครื่อง ทุก 6 เดือน - ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุก 6 เดือน - ใส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ทุก 6 เดือน - จารบีลูกปืน-คัมลื้อ ทุก 6 เดือน - น้ำมันคอมเพรสเซอร์พร้อมไดเออร์ ทุก 6 เดือน - ใส้กรองอากาศ ทุก 6 เดือน - น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย ทุก 6 เดือน - ยางล้อรถ ทุก 6 เดือน - สายพานรากลื่น ทุก 6 เดือน 3. แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อได้รับแจ้ง - กรณีดำเนินการเองได้ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการซ่อมแซม - กรณีไม่สามารถดำเนินการซ่อมเองได้ ดำเนินการ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	↓ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↓	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ ↓	เมื่อชำระ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่

(นางสาวสุธาสสมร จริยะกุลเดโช)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสมบุญรณ์ ชุมกลาง)

(ลงชื่อ).....

(นายจักรกฤษ เลิโสสง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่